

## HUYỆN CHƯƠNG MỸ: PHÁT TRIỂN VÙNG NÔNG NGHIỆP CHUYÊN CANH GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM AN TOÀN

Những năm qua, huyện Chương Mỹ đã tích cực phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, gắn với phát triển chuỗi nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chương Mỹ là địa phương đi đầu của Thành phố trong công tác dồn điền đổi thửa. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa được trên 10.500 ha, đạt 100,75% kế hoạch thành phố giao. Sau dồn điền đổi thửa, hệ thống thủy lợi của huyện được nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích chuyển đổi sau dồn điền đổi thửa là trên 608,23 ha, nâng diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi của huyện lên trên 1.544 ha. Trên địa bàn huyện đến nay đã phát triển được vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích trên 5.000 ha, vùng bưởi Chương Mỹ với diện tích trên 600 ha, vùng chăn nuôi trên 200 ha với 400 trang trại quy mô lớn,...

Phát triển sản xuất rau an toàn được huyện Chương Mỹ xác định là một trong những thế mạnh để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 382ha sản xuất rau chuyên canh. Các vùng sản xuất rau đã được xây dựng hạ tầng giao thông nội đồng. Riêng 2 vùng rau lớn của huyện tại thị trấn Chúc Sơn và xã Thụy Hương với diện tích 145,5ha đã có 5 công ty, đơn vị đến thuê đất, liên kết với nông dân phát triển vùng rau an toàn VietGAP, hữu cơ. Trung bình mỗi năm vùng rau của Chương Mỹ cung ứng cho thị trường Hà Nội hơn 19.000 tấn các loại. Trong đó, sản lượng qua sơ chế, chế biến là 960 tấn/năm, cung cấp chủ yếu cho các siêu thị, trường học, bệnh viện... trên địa bàn TP. Ông Hoàng Văn Khảm – Giám đốc HTX Rau quả sạch Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ cho biết: Thực hiện chủ trương, định hướng và quy hoạch của huyện về phát triển rau an toàn, cùng với sự hỗ trợ

của các cấp, ngành, đến nay HTX rau quả sạch Chúc Sơn được đầu tư, xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với hệ thống nhà màng, nhà lưới và hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt, đồng thời, ứng dụng hệ thống camera giám sát và truy xuất minh bạch rau VietGAP trên điện thoại thông minh cho 15 ha rau. HTX hiện có 37 thành viên, tổ chức liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm rau VietGAP Chúc Sơn có đầu ra ổn định, cung cấp cho hệ thống BigC miền bắc, chuỗi cửa hàng của T mart và một số trường học tại Hà Nội.

Gạo hữu cơ Đồng Phú cũng là một trong những sản phẩm thế mạnh của huyện Chương Mỹ. Đồng Phú là vùng sản xuất lúa gạo hữu cơ đầu tiên của Hà Nội áp dụng công nghệ thâm canh tiên tiến của Nhật. Mô hình này không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần so với cấy lúa thông thường mà còn tạo được môi trường sống trong lành và giúp nông dân đoàn kết sản xuất theo nhóm hộ. Bà Trịnh Thị Nguyệt - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú cho biết: Từ diện tích 5ha triển khai Dự án sản xuất lúa hữu cơ do tổ chức JICA hỗ trợ năm 2012, qua thực tế, nhận thấy hiệu quả kinh tế của mô hình cao gấp 2 lần so với sản xuất lúa thông thường nên bà con rất phấn khởi, bảo nhau mở rộng diện tích. Kể từ đó đến nay, năm nào xã cũng duy trì diện tích hơn 40ha sản xuất lúa hữu cơ mỗi vụ. Sản phẩm gạo hữu cơ Đồng Phú cũng đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và xuất sang thị trường một số nước như Đài Loan, Nhật Bản.

Để nhân rộng mô hình, Chương Mỹ đã quy hoạch và phát triển các vùng trồng lúa trọng điểm. Đến nay, huyện đã xây dựng được 9 vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với tổng diện tích 3.730ha. Ngoài ra, với lợi thế vùng đất đồi gò, UBND huyện Chương Mỹ cũng đã quy hoạch vùng chuyên canh cây bưởi gốc Diễm tại 7 xã, thị trấn với khoảng 680ha, trong đó 15ha đang sản xuất theo phương pháp hữu cơ, bảo đảm quy trình VietGAP tại thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiên và xứ đồng gò Nhót, xã Hữu Văn. Đây cũng là sản phẩm chủ lực trong cơ cấu phát triển

nông nghiệp của huyện Chương Mỹ. Riêng năm 2018, năng suất bưởi của Chương Mỹ đạt 7.500 tấn, giá trị kinh tế đạt 150 tỷ đồng. Cơ bản 100% diện tích bưởi của Chương Mỹ đã triển khai áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Thương hiệu “Bưởi Chương Mỹ” đã tiếp cận đến người tiêu dùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy sản xuất bưởi Chương Mỹ ngày càng phát triển, làm giàu cho người nông dân.

Xã Nam Phương Tiến là vùng trồng bưởi Diễn lớn nhất của Chương Mỹ với gần 300ha, trong đó 150ha trong độ tuổi thu hoạch. Nhờ trồng bưởi Diễn mà nhiều hộ dân nơi đây đã vươn lên làm giàu. Năm 2018, sản lượng bưởi của xã đạt hơn 2.700 tấn, cho hiệu quả kinh tế đạt trung bình từ 500 - 700 triệu đồng/ha. Người trồng bưởi đã hoàn toàn thay đổi hình thức sản xuất, chuyển sang hướng sản xuất VietGAP và hữu cơ, ứng dụng Khoa học kỹ thuật trên cây bưởi và liên kết lại với nhau thành lập Hợp tác xã để thuận lợi hơn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phùng Văn Hà – Giám đốc Hợp tác xã bưởi Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ cho biết: Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản phẩm bưởi của địa phương, năm 2017, HTX bưởi Núi Bé đã được thành lập với 9 thành viên. Hiện HTX đang sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm được quản lý từ khâu sản xuất đến thu hoạch, có tem nhãn và truy xuất nguồn gốc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông nghiệp Chương Mỹ đang có sự chuyển biến tích cực. Thông qua các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp chuyên canh tập trung gắn với chuỗi giá trị nông sản an toàn đã giúp người nông dân, các trang trại tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Diện tích áp dụng sản xuất an toàn VietGAP và hữu cơ ngày một tăng, nông nghiệp sinh thái đã được chú trọng, môi trường sống được cải thiện./.

**Lưu Phương**

## SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ THẢO DƯỢC TRONG CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN



Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa phối hợp của UBND huyện Ứng Hòa tổ chức hội thảo Sử dụng chế phẩm sinh học và thảo dược trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, hiện nay, toàn TP có 23.400ha mặt nước NTTS, trong đó có 4.300ha diện tích nuôi tập trung, sản lượng đạt 78.482 tấn. Đàn gia cầm có 34,2 triệu con; đàn trâu 24.100 con; đàn bò 136.000 con; đàn lợn hơn 1,1 triệu con. Thực tế cho thấy, các phương pháp nuôi truyền thống không hiệu quả trong việc chống lại các dịch bệnh mới trong quá trình phát triển nuôi công nghiệp, tình trạng lạm dụng hóa chất,

thuốc kháng sinh và các chất cấm trong chăn nuôi vẫn diễn ra, nhưng các vùng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có sử dụng chế phẩm sinh học xử lý môi trường và dùng thảo dược để phòng bệnh đều có tỷ lệ mắc dịch bệnh thấp.

Tại Hội thảo, bên cạnh trả lời các câu hỏi của đại biểu về khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhận biết và sử dụng chế phẩm sinh học, thảo dược, cách tự phối trộn thức ăn... Ban chủ tọa, Ban cố vấn là các chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ hóa sinh đều nhấn mạnh đến một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, theo đó, để phát triển nền nông nghiệp bền vững, việc sử dụng các chế phẩm sinh học đang là xu hướng tất yếu ở tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, việc ứng dụng các chế phẩm sinh học không chỉ giúp tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao cạnh tranh, xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, nhằm phát triển nền nông nghiệp sạch.

Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết: Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã đẩy mạnh xây dựng và triển khai các mô hình khuyến nông chăn nuôi - thủy sản có sử dụng

chế phẩm sinh học và thảo dược. Các mô hình đều nhận được sự tham gia tích cực của bà con nông dân, như: MH chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học; Sử dụng thức ăn vi sinh trong chăn nuôi lợn thương phẩm; Nuôi thủy sản thâm canh theo hướng ATSH; Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cá rô phi... Chính vì thế, để tiếp nối hiệu quả của các mô hình, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông đã tiếp tục triển khai mô hình Sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn và 03 dạng mô hình thủy sản: Nuôi thủy

sản theo hướng VietGap, Nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao, Nuôi chạch thương phẩm. Các mô hình đều sử dụng thảo dược và chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi, đến thời điểm hiện tại đã cho kết quả khả quan, tăng tỷ lệ sống và tăng năng suất; giảm chi phí sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong việc điều trị bệnh; tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng và góp phần bảo vệ môi trường. Mô hình được bà con nông dân đánh giá cao./.

**Lưu Phương**

## TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ



Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn về phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong phát triển văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tính đến hết năm 2018, toàn Thành phố có 1.752 HTX và 09 liên hiệp HTX; Doanh thu bình quân của 01 HTX đạt trên 2.700 triệu đồng/năm. Nhìn chung, doanh thu của HTX, hợp tác xã còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ

trong đóng góp vào GDP hàng năm của Thành phố; thu nhập của thành viên, người lao động còn thấp so với mức thu nhập chung của người lao động trong thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố. Để đẩy mạnh, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tạo điều kiện để các HTX được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 8450, phê duyệt đề án "Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong HTX nông nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020.

Năm 2019, Thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các HTX tiếp tục triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 có hiệu quả; Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập mới tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả mở rộng quy mô, phạm vi, địa bàn hoạt động; Ưu tiên phát triển các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững;...Mục tiêu, phấn đấu mỗi năm phát triển, thành lập mới từ 20 – 30 HTX trở lên, nâng tổng số HTX cuối năm 2019 là 1.772 HTX với tổng doanh thu đạt trên 4.961 triệu đồng/năm./.

**Lưu Phương**

## TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỘNG VẬT

Vừa qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phẫu thuật động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tập huấn có sự tham gia của gần 50 cơ sở là phòng khám, bệnh viện thú y trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan như Luật Thú y, Nghị định số 35/2016 của Chính phủ về Hướng dẫn Luật



Thú y, Thông tư số 285/2016 của Bộ NN&PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y,...

Theo số liệu thống kê hàng năm, tổng đàn cho mèo của thành phố những năm gần đây

dao động từ 421 nghìn con đến 463 nghìn con. Nhu cầu dịch vụ chăm sóc, khám, chữa bệnh cho chó, mèo cảnh ngày càng nhiều. Hiện, toàn Thành phố có 71 cơ sở khám chữa bệnh động vật, trong đó, có 46 cơ sở đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Vì vậy, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã tăng cường tập huấn đối với các phòng khám, bệnh viện thú y trên địa bàn thành phố nhằm qua đó tuyên truyền về công tác quản lý chó, mèo; trang bị kiến thức pháp luật cho các cơ sở, đồng thời, phổ biến để các cơ sở trở thành một kênh tuyên truyền cho các hộ nuôi về đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn bệnh dịch đối với vật nuôi./.

**Lưu Phương**

## HÀ NỘI: TỔ CHỨC PHIÊN CHỢ QUẢNG BÁ, GIỚI THIỆU, KẾT NỐI GIAO THƯƠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ ĐẶC SẢN CÁC VÙNG MIỀN TRÊN TOÀN QUỐC



Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam và UBND quận Tây Hồ tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị Hội thảo triển khai Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ; Tôn vinh tập thể, cá nhân vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam và phiên chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên toàn quốc.

Theo đó, Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10/2019, kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp và kết nối giao thương sản phẩm nông nghiệp an toàn, rõ xuất xứ nguồn gốc lần thứ 2 với chủ đề "Triển khai

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Tôn vinh tập thể, cá nhân vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Trong đó có tổ chức phiên chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên toàn quốc tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) từ ngày 10 - 13/10/2019 với trên 100 gian hàng để người dân trong nước và du khách nước ngoài biết, thưởng thức, kết nối giao thương giữa các tổ chức, cá nhân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm tham gia quảng bá, giới thiệu tại phiên chợ là những sản phẩm nông sản thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực đường phố của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc như cua Cà Mau, chả cá thác lác, bánh phồng tôm Sa Đéc, sấu riêng miền Tây; cà phê Buôn Mê Thuộc, tinh dầu thiên nhiên huyền thoại Quảng Trị, bánh trưng Bờ Đậu, chè Thái Nguyên,... Những sản phẩm tham gia trưng bày tại phiên chợ đều phải rõ xuất xứ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ bố trí một xe chuyên dụng để kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, những sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ không được tham gia phiên chợ.

Trong khuôn khổ diễn ra của Phiên chợ, Ban tổ

chức còn bố trí trưng bày các sản phẩm hoa, cây cảnh, tổ chức không gian văn hóa ẩm thực OCOP, trình diễn "Sắc màu chim cảnh", "Nét đẹp lồng tre" của các nghệ nhân miền Bắc và các chương trình văn hóa, văn nghệ trong thời gian từ 10 - 13/10/2019 tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ. Bên cạnh các sự kiện diễn ra tại quận Tây Hồ, Ban tổ chức còn tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Thần Nông – tỉnh Bắc Giang vào sáng ngày 13/10/2019.

Về tổ chức Hội thảo ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp và kết nối giao thương sản phẩm nông nghiệp an toàn, rõ xuất xứ nguồn gốc lần thứ 2 với chủ đề "Triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Tôn vinh tập thể, cá nhân vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, Ban tổ chức cho biết, sự kiện sẽ được diễn ra vào sáng thứ 7 ngày 12/10 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Tây

Hồ. Trong khuôn khổ của Hội thảo sẽ có lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, liên kết và lễ tôn vinh 30 tập thể, cá nhân hội viên tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC16.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo cũng như đông đảo các phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội đều đánh giá đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, bên cạnh việc giới thiệu quảng bá những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của Thủ đô và các tỉnh, thành trên cả nước còn giúp cho các đơn vị sản xuất giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, còn gắn với hoạt động quảng bá văn hóa du lịch của quận Tây Hồ và hoạt động tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân... tham gia tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội và cả nước./.

**Trung Xuân**

## KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ LẤY 3.266 MẪU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa rà soát kết quả công tác lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng, và tiếp nhận, hậu kiểm công bố, tự công bố vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2019.

Trong 9 tháng qua, các đơn vị thuộc Sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát và lấy 3.266 mẫu nông, lâm, thủy sản. Trong đó, phát hiện 181/3.266 mẫu vi phạm, chiếm 5,5%, giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 6,1%. Cụ thể: Tỷ lệ mẫu thịt không đạt các chỉ tiêu vi sinh là 98/658 mẫu, chiếm 14,9%; 43/1.458 mẫu rau, củ, quả tươi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng, chiếm 2,9%; tỷ lệ mẫu thủy sản vi phạm về chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh là 19/806 mẫu, chiếm 2,4%.

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đã sử dụng xe kiểm nghiệm nhanh của thành phố, xét nghiệm nhanh 450 mẫu, các mẫu đều âm tính với các chỉ tiêu phân tích về ATTP.

Với những mẫu vi phạm ATTP, đơn vị thuộc Sở đã tiến hành cảnh báo nguy cơ, yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã lấy 84 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (có kết quả 33/84 mẫu, trong đó có 2 mẫu không đạt), 49 mẫu phân bón (có kết quả 15/49

mẫu, trong đó có 5 mẫu không đạt), 44 mẫu giống cây trồng (có kết quả 35/44 mẫu, trong đó có 6 mẫu không đạt). Đối với những mẫu có chỉ tiêu chất lượng không đạt yêu cầu, Chi cục đã tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã thực hiện tiếp nhận 791 bản tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chế biến bao gói sẵn của các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp quản lý.

Nhìn chung, việc tổ chức hậu kiểm, kiểm tra chất lượng sản phẩm tự công bố đã được các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT kết hợp thông qua việc thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh kiểm tra chuyên ngành, đột xuất theo quy định. Qua đó, đã lấy 141 mẫu sản phẩm chế biến để kiểm tra chất lượng, hậu công bố sản phẩm, gồm 51 sản phẩm chế biến từ thịt, 63 sản phẩm chế biến từ thực vật, 24 sản phẩm thủy sản chế biến, 3 sản phẩm muối, gia vị. Kết quả chỉ phát hiện 1 sản phẩm không đạt chỉ tiêu so với công bố và 1 sản phẩm tồn dư Chloramphenicol.

Ngoài ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã tiếp nhận 36 bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật, 127 bản công bố hợp quy phân bón, 21 bản công bố hợp quy giống cây trồng.../.

**NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

# VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN



Trong nuôi trồng thủy sản (NTTS), để giảm thiểu những bất lợi do sử dụng hóa chất và xử lý chất hữu cơ dư thừa trong môi trường, việc sử dụng các chế phẩm sinh học (men vi sinh) phòng bệnh cho vật nuôi và cải thiện môi trường là ưu tiên hàng đầu.

### Công dụng

Cung cấp các chủng vi sinh vật sống có lợi cho môi trường ao nuôi; Phân giải mạnh xác tảo tàn, thức ăn thừa, chất hữu cơ trong nước, nitrat hóa, sunphat hóa. Giảm các độc tố trong môi trường nước giúp vật nuôi phát triển tốt. Hấp thu và keo tụ các chất hữu cơ lơ lửng và vi khuẩn trong nước xuống đáy ao. Xử lý ô nhiễm bùn đáy ao nuôi và làm giảm sự gia tăng lớp bùn đáy ao; Gây màu nước cho ao nuôi (tạo thêm thức ăn tự nhiên cho ao nuôi). Giúp ổn định độ pH của nước, gián tiếp làm tăng ôxy hòa tan trong nước, làm cho vật nuôi khỏe mạnh, ăn nhiều, mau lớn. Nâng cao khả năng miễn dịch của vật nuôi (do kích thích vật nuôi sản sinh ra kháng thể).Ức chế sự hoạt động và phát triển của vi sinh vật có hại, nhờ đó hạn chế mầm bệnh phát triển, giảm thiểu nguy cơ vật nuôi bị nhiễm bệnh (như tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh phát sáng, mồn đuôi rụng râu ở tôm nuôi). Kích thích tiêu hóa của vật nuôi (nhờ các enzyme như protease, lipase, amylase...). Ngoài ra, men vi sinh còn làm thức ăn bổ sung: chế phẩm sinh học được trộn vào thức ăn giúp nâng cao khả năng hấp thu thức ăn của tôm, cá, làm giảm hệ số tiêu tốn thức ăn và phòng chống các bệnh đường ruột.

### Lợi ích

Giảm chi phí sử dụng thuốc kháng sinh và hóa chất trong việc điều trị bệnh, góp phần cải thiện chất lượng nước trong hệ thống NTTS. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn (do làm giảm hệ số thức ăn), giúp vật nuôi mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi. Tăng tỷ lệ sống và tăng năng suất thủy sản nuôi. Giảm chi phí thay nước và góp phần bảo vệ môi trường vùng NTTS.

### Một số điểm cần lưu ý

Người nuôi thủy sản cần xác định mục đích sử dụng chế phẩm sinh học về thời gian dự định dùng cho ao nuôi, như để cải thiện chất lượng nước trước khi thả giống (nuôi nước), ổn định môi trường, cải thiện môi trường (giảm các chất hữu cơ dư thừa), tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi (phòng bệnh), "bồi dưỡng sức khỏe" cho vật nuôi (dùng chế phẩm có công dụng hỗ trợ tiêu hóa hoặc các loại men vi sinh trộn vào thức ăn cho vật nuôi để khôi phục lại hệ vi sinh đường ruột)...

Xác định đúng chủng loại chế phẩm sinh học cần sử dụng: liên hệ với cơ sở cung cấp chế phẩm, tới xem sản phẩm, kiểm tra thành phần sản phẩm (vi khuẩn có lợi, hoạt chất). Chỉ mua những sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng theo quy định của nhà sản xuất (in trên bao bì). Sản phẩm chế phẩm sinh học đạt chất lượng là sản phẩm có hiệu quả tại nhiều vùng nuôi khác nhau và đạt hiệu quả qua nhiều vụ nuôi, trong một số trường hợp là sản phẩm mới hoặc mới được phép nhập khẩu và đã được khảo nghiệm, đạt kết quả tốt trong khảo nghiệm và được phép lưu hành.

Nên mua chế phẩm từ nhà sản xuất có uy tín và uy tín lâu năm, có thương hiệu để đảm bảo nguồn vi sinh sạch bệnh, không độc tố, hoàn toàn tự nhiên, không phải là sinh vật biến đổi gen.

Chỉ sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi bán thâm canh và thâm canh thủy sản. Cần sử dụng lặp lại nhiều lần và định kỳ trong một chu kỳ nuôi. Cần

đảm bảo đủ hàm lượng ôxy hòa tan (không dưới 5 mg/l) trong ao nuôi trong quá trình sử dụng chế phẩm sinh học. Không dùng chung với thuốc kháng sinh, hóa chất, thuốc diệt cỏ. Trước và sau khi sử dụng chế phẩm sinh học 2 - 3 ngày, tuyệt đối không được sử dụng các hóa chất sát trùng nước cũng như các thuốc kháng sinh trộn vào thức ăn.

Trong trường hợp đã sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh thì sau khi ngưng sử dụng kháng sinh, nên sử dụng các loại chế phẩm sinh học có công dụng hỗ trợ tiêu hóa hoặc các loại men vi sinh trộn vào thức ăn cho vật nuôi để khôi phục lại hệ men đường ruột cho vật nuôi (do thuốc kháng sinh đã làm ảnh hưởng xấu, thậm chí là làm hỏng hệ vi sinh đường ruột của vật nuôi, làm cho vật nuôi có hiện tượng kém ăn, chậm lớn).

Nhiều chế phẩm sinh học có thể dùng được trong môi trường nước mặn, lợ và nước ngọt. Tuy nhiên, có một số chế phẩm sinh học chỉ có tác dụng trong môi trường nước ngọt hoặc nước mặn, nếu sử dụng không đúng sẽ không có tác dụng. Không nên lạm dụng chế phẩm sinh học.

### **Hướng dẫn chung**

Nên sử dụng chế phẩm sinh học ngay sau quá trình cải tạo ao vì trong quá trình cải tạo, diệt tạp, hầu như các vi sinh vật đều bị tiêu diệt. Việc đưa chế phẩm sinh học vào nước ao là để phục hồi sự hiện diện của vi sinh vật có lợi và tái tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ao (đặc biệt là những ao ương tôm cá giống). Tuy nhiên, cần lựa chọn chủng loại chế phẩm sinh học phù hợp với điều kiện ao nuôi cụ thể của mình.

Sử dụng chế phẩm sinh học phải theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất bởi vì một số chế phẩm sinh học cần có thời gian "kích hoạt" trước khi được đưa vào ao nuôi. Chẳng hạn, sản phẩm phải được ngâm trong nước sạch, ở nhiệt độ nước thích hợp và trong một khoảng thời gian cụ thể... (tùy từng loại) trước khi sử dụng.

Sử dụng đúng liều lượng trên đơn vị diện tích (hoặc thể tích) ao nuôi theo định kỳ để duy trì mật độ vi khuẩn có lợi trong ao nuôi. Không dùng liều lượng cao hơn hướng dẫn vừa không hiệu quả lại gây tổn kém. Người nuôi cần theo dõi chất lượng nước và tình trạng của vật nuôi trước khi sử dụng chế phẩm sinh học. Nên đưa chế phẩm sinh học vào

ao nuôi trong buổi sáng và khi có nắng (8 - 10 giờ sáng). Không cấp chế phẩm sinh học vào ao khi trời mưa. Nếu dùng chế phẩm sinh học trong ngày có nhiệt độ nước ao thấp, nên nuôi cấy chế phẩm sinh học trong nước ấm với nhiệt độ từ 30 - 35°C trước khi cấp vào ao nuôi.

Khi cấp chế phẩm sinh học cho ao nuôi, phải tăng cường sục khí để có đủ ôxy hòa tan trong nước, đặc biệt là vùng đáy ao giúp cho quá trình tăng sinh khối và hoạt động phân hủy của các vi khuẩn có lợi được thuận lợi, vì đa số vi khuẩn trong sản phẩm chế phẩm sinh học là vi khuẩn hiếu khí.

Với những chế phẩm sinh học dùng để trộn với thức ăn: nên cho vật nuôi được ăn thức ăn đã trộn với chế phẩm sinh học ngay sau khi trộn. Nếu thức ăn được bao bọc bằng dầu trước khi cho vật nuôi ăn sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học.

Nếu vật nuôi bị bệnh, sau khi chữa trị bằng thuốc, nên sử dụng các loại chế phẩm sinh học có công dụng hỗ trợ tiêu hóa, các loại men vi sinh trộn vào thức ăn cho vật nuôi để khôi phục lại hệ men đường ruột của vật nuôi.

Đối với tôm, từ khi nuôi được 2 tháng trở lên, nên sử dụng các chế phẩm sinh học có thành phần vi khuẩn có khả năng khử tính độc của khí NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, phân hủy các chất hữu cơ tích lũy trong ao, loại bỏ lớp bùn ô nhiễm làm sạch môi trường, khống chế được các vi khuẩn, nấm và các nguyên sinh động vật trong ao như các chủng vi khuẩn thuộc nhóm Nitrosomonas, Nitrobacter, Bacillus, Lactobacillus và Rhodoseudomonas, Rhodococcus, Phodobacillus...

Không dùng nhiều chế phẩm sinh học cùng một thời điểm, sử dụng xen kẽ và cách nhau theo thời gian quy định.

Nếu đã sử dụng các hóa chất như thuốc tím, BKC... cho ao nuôi thì khoảng 2 - 3 ngày sau nên sử dụng chế phẩm sinh học để khôi phục lại các nhóm vi sinh vật có lợi trong nước để cải thiện chất lượng nước và hạn chế ô nhiễm môi trường. Bảo quản chế phẩm sinh học ở nơi khô ráo, tránh nơi có ánh sáng trực tiếp, vì sẽ làm chết các nhóm vi sinh vật có lợi trong chế phẩm sinh học. Người sử dụng, tiếp xúc với chế phẩm sinh học phải sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động (đeo găng tay, khẩu trang, mặc quần dài, áo dài tay...)/.

**TX (Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam)**

## DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019)

### 1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Ba, bốn ngày đầu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường sau ổn định. Khoảng ngày 19, 20/10 chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao.

### 2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Từ ngày 11 - 13: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam sau chuyển Đông bắc cấp 2.

Từ ngày 14 - 18: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có

mưa vài nơi. Riêng ngày 16 nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2.

Ngày 19, 20: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình: 25.5 - 26.5°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 23°C.

Lượng mưa phổ biến: 20 - 40 mm.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

Tổng số giờ nắng: 35 - 40 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ

## QUY CHUẨN SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, giới hạn an toàn đối với hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi; có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, quy định mức giới hạn tối thiểu và mức giới hạn tối đa đối với các hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, gồm: Calcium hypochlorite, Sodium hypochlorite, Formaldehyde, Glutaraldehyde, Benzalkonium chlorite; Còn các hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khác thuộc Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải đảm bảo mức giới hạn tối đa theo quy định đối với các chất trên.

Cùng đó, quy định mức giới hạn đối với các khoáng chất tự nhiên xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản gồm: CaO, MgO (vôi sống), Ca(OH)<sub>2</sub>, Mg(OH)<sub>2</sub> (vôi tôi), CaCO<sub>3</sub>, CaMg (CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (đá vôi, Dolomite), Zeolite; Các khoáng chất tự nhiên xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khác thuộc Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định mức giới hạn tối thiểu và mức giới hạn tối đa đối với chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản gồm: Chế phẩm vi sinh vật/Chế phẩm hỗn hợp có chứa vi sinh vật sống; Chế phẩm từ hạt bã trà (Tea seed meal); Chế phẩm enzyme, chế phẩm chiết xuất từ vi sinh vật, chế phẩm hỗn hợp./.

**TX (Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam)**

## XỬ LÝ ĐÚT ĐIỂM TÌNH TRẠNG VỨT XÁC LỢN RA MÔI TRƯỜNG LÀM Ô NHIỄM VÀ LÂY LAN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã xử lý dứt điểm tình trạng vớt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Theo đó, UBND thành phố nhận được Văn bản số 08/BCĐDTLCP ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp

& PTNT về việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vớt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan bệnh DTLCP. Trong đó cho biết, thời gian gần đây, các cơ quan truyền thông phản ánh và đưa tin về tình trạng người dân tiếp diễn việc vớt xác lợn chết, lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh DTLCP ra môi trường tại một số địa phương (Hậu Giang, Đồng Nai, Quảng Nam...)



làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường (sông ngòi, kênh rạch, bãi rác...), gây bức xúc cho dư luận, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Thú y và các quy định khác của pháp luật hiện hành; chưa tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống bệnh DTLCP và Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Để chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh và chấm dứt ngay tình trạng vút xác lợn chết ra môi trường, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống bệnh DTLCP đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung và khẩn trương chỉ đạo: UBND cấp huyện, cấp xã huy động các lực lượng của địa phương (bao gồm lực lượng ngành nông nghiệp, môi trường, công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể...) tổ chức phát hiện, kịp thời thu gom, tiêu hủy xác lợn chết vút ra ngoài môi trường (sông, ngòi, kênh, rạch, vườn, bãi rác...) trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện xác lợn chết theo quy định; chấm dứt ngay tình trạng vút xác lợn chết ra môi trường.

Chỉ đạo các lực lượng công an của địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở, người dân theo dõi, điều tra, bắt và xử lý nghiêm các trường hợp vút xác lợn chết, lợn bệnh,

nghe mắc bệnh ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh. Tổ chức phòng, chống và khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia và của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống bệnh DTLCP quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên để chấm dứt ngay tình trạng vút xác lợn chết, lợn bệnh, nghe mắc bệnh ra môi trường.

Về việc trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu giao Sở Nông nghiệp & PTNT, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại văn bản nêu trên; Sở NN&PTNT tham mưu, đề xuất, dự thảo văn bản trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo trước ngày 5/10/2019./.

**NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## **BẢO ĐẢM 100% CƠ SỞ KÝ CAM KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN AN TOÀN**

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (ATTP) 3 tháng cuối năm 2019.

Từ nay đến cuối năm 2019, Sở NN&PTNT sẽ tập trung cho nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất, hậu kiểm tự công bố việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông sản. Tăng cường lấy mẫu giám sát thực phẩm nông sản trên diện rộng. Phát hiện, truy xuất nguồn gốc, yêu cầu và hướng dẫn khắc phục triệt để các mẫu vi phạm theo quy định. Đáng chú ý, Sở NN&PTNT triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản an toàn đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở và xử lý, công khai các cơ sở vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác quản lý giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm, thu hẹp, giảm nhanh hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình truyền thông chủ động. Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả, đưa tin về công tác ATTP nông sản trên các phương tiện truyền thông... Thực hiện tốt việc nắm bắt thông tin, kết nối, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị tham mưu UBND thành phố các nội dung, kế hoạch công tác quản lý chất lượng, ATTP nông sản; hợp tác, phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, sản xuất gắn với phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sở NN&PTNT cũng đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp. Tổ chức các đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi, quản lý, sản xuất giống chăn nuôi, thủy sản. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm nông sản an toàn. Tư vấn, phân tích, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp...

Một trong những nhiệm vụ cũng được Sở NN&PTNT chú trọng quan tâm từ nay đến cuối năm là tăng cường công tác phối hợp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông nghiệp thông qua các hoạt động, như: Tham gia hội chợ; tổ chức các chương trình đoàn hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong

cả nước nhằm trao đổi nhu cầu hợp tác và kết nối đầu tư sản xuất và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. Cung cấp các thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiêu biểu phục vụ cho công tác tuyên truyền và kết nối giao thương.

Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai chương trình minh bạch thông tin điện tử cho các dòng sản phẩm nông sản an toàn và cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến trên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm thành phố Hà Nội và phát triển chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn của Hà Nội và các tỉnh, thành phố...; tổ chức các hội nghị kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, đánh giá kết quả hoạt động của Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2019./.

**TX (Theo Chinhphu.vn)**

## **HÀ NỘI: CẤP MÃ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ CHO 2.527 CƠ SỞ, HỢP TÁC XÃ, DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG SẢN AN TOÀN**

Đó là kết quả nổi bật trong 9 tháng năm 2019 trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UB-ND ngày 3/1/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Trong 9 tháng qua, triển khai kế hoạch của UBND thành phố, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tích cực phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển (IDE) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xây dựng, cung cấp giải pháp, phần mềm sáng chế "Quy trình xác thực chống hàng giả" xây dựng hoàn thành "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội" với địa chỉ tên miền [www.hn.check.vn](http://www.hn.check.vn) đã chuyển hệ thống sang địa chỉ [check.gov.vn](http://check.gov.vn) thuộc sở hữu của Sở NN&PTNT Hà Nội. Theo đó, đã thiết lập và hoàn thiện các tài khoản quản lý (Module) cho "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội" và các chức năng cho các cấp quản trị theo các sở, ngành: NN&PTNT, Công Thương, Y tế, các quận, huyện, thị xã, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Đồng thời, xây dựng 2 module quản lý cho 2

chợ đầu mối nông sản trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT đang thí điểm module đổi luồng di chuyển sản phẩm, xây dựng nhật ký sản xuất trực tuyến, minh bạch toàn bộ các công đoạn từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ. Triển khai hệ thống đã được dịch phiên bản tiếng Anh để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng kết nối trên diện rộng...

Đáng chú ý, đến nay, Sở NN&PTNT đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.527 cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố, tăng 543 cơ sở so với số cuối năm 2018. Sở đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 495 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia [hn.check.net.vn](http://hn.check.net.vn) với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.900 mã sản phẩm, tăng 2.700 mã sản phẩm so với cuối năm 2018. Trong đó, hơn 600 mã sản phẩm có nguồn gốc của 30 tỉnh, thành phố, tăng 200 mã sản phẩm và 9 tỉnh, thành phố tham gia hệ thống so với cuối năm 2018, gồm sản phẩm của 16/21 tỉnh đã tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội./.

**TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

# TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ HẠNH

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ cao có thể xảy ra cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa ban hành Công văn số 618/KL-QLBVR, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hạn.

Theo đó, các hạt kiểm lâm phụ trách địa bàn có rừng phối hợp tham mưu với UBND các huyện, thị xã có rừng trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quản lý nhà nước nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Hướng dẫn các xã đang quản lý rừng và các chủ rừng trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm phương án PCCCR đã được xây dựng, đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế phương án bảo vệ rừng, PCCCR để tổ chức thực hiện được hiệu quả. Chủ động trong mọi tình huống về phương tiện, lực lượng kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy rừng, an toàn cho người dân, tài sản của nhân dân khu vực xảy ra cháy rừng...

Bên cạnh đó, các hạt kiểm lâm thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với phòng chuyên môn của các huyện, thị xã có rừng để tham mưu chính quyền địa phương (cấp huyện) thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR theo quy định. Xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân đội làm tốt công tác tham mưu để các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ rừng

xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR; yêu cầu chủ rừng thực hiện nghiêm phương án bảo vệ rừng, PCCCR; phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng của chủ rừng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục phối hợp với các hạt kiểm lâm của các tỉnh giáp ranh với Hà Nội triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ rừng, PCCCR giáp ranh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi phá rừng, đốt rừng, hủy hoại tài nguyên rừng khu vực giáp ranh, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan tại các khu vực rừng giáp ranh. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức tập huấn, diễn tập chữa cháy rừng quy mô cấp xã để nâng cao kỹ năng cho người dân khi tham gia chữa cháy rừng.

Lưu ý, các hạt kiểm lâm tổ chức lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ trong mùa hanh khô theo quy định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và cấp có thẩm quyền. Thực hiện nhiệm vụ dự báo, quan sát phát hiện lửa rừng 24/24 giờ. Khi cấp dự báo cháy rừng cấp III trở lên, hằng ngày cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền các cấp và chủ rừng được biết để thực hiện tốt công tác PCCCR và chủ động trong mọi tình huống để thực hiện hiệu quả, đảm bảo thông báo thông tin nhanh nhất đến với các cấp chính quyền và chủ rừng.

Đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị quản lý địa bàn không có rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội yêu cầu tổ chức phân công cán bộ thường trực PCCCR 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia chữa cháy rừng và nhận nhiệm vụ có liên quan, đột xuất khi có lệnh điều động của Chi cục./.

**TX (TH)**

## CHUYÊN GIA HỎI ĐÁP

### **KS. VŨ THỊ THỦY - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHUYẾN NÔNG TRỒNG TRỌT VÀ LÂM NGHIỆP - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA**

**Câu hỏi:** Cây hoa cúc nhà tôi bị bệnh đốm lá. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi cách phòng và trị bệnh này?

**Trả lời:**

Hoa cúc có các bệnh đốm trên lá là bệnh đốm nâu, bệnh đốm đen và bệnh đốm vòng:

#### **1. Bệnh đốm nâu:**

Bệnh do nấm *Curvularia* sp. gây nên. Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển từ 24-28°C, ẩm độ  $\geq 85\%$ ...

Biểu hiện bệnh: Đầu trên bề mặt lá xuất hiện những

chấm nâu đen, từ mép lan vào trong phiến lá; vết có hình tròn, hình bán nguyệt hoặc hình bất định không đều, làm lá rụng dần; các chồi non cũng bị lây bệnh.

Nguồn bệnh thường tồn dư trong đất, từ cây bệnh.

Phòng trừ bằng cách:

- Tăng sức đề kháng cho cây: Luân canh cây trồng, dùng cây giống sạch bệnh, bón phân cân đối, đầy đủ. Làm vệ sinh ruộng sản xuất, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh. Vườn thông thoáng, tránh đọng nước lại trên lá

(nên tưới nước vào buổi sáng).

- Dùng các loại thuốc sau để phòng trừ: Tebuconazole, Trifloxystrobin (Nativo 750WG).

## 2. Bệnh đốm đen (Black Spot):

Bệnh do nấm *Septoria chrysanthemella* gây nên. Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển từ 22-26°C, ẩm độ  $\geq 85\%$ ...

Biểu hiện bệnh: Đầu trên bề mặt lá xuất hiện những chấm nâu đen, sau chuyển màu đen, từ mép lan vào trong phiến lá; vết có hình tròn, hình bán nguyệt hoặc hình bất định không đều; bệnh nặng các đốm liên kết liền nhau tạo thành vết cháy lớn, có chấm nhỏ màu đen... làm lá rụng; các chồi non cũng bị lây bệnh.

### Phòng trừ bằng cách:

- Tăng sức đề kháng cho cây: Luân canh cây trồng, dùng cây giống sạch bệnh, bón phân cân đối, đầy đủ. Làm vệ sinh ruộng sản xuất, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh. Vườn thông thoáng, tránh đọng nước lại trên lá (nên tưới nước vào buổi sáng).

- Hiện chưa có thuốc chuyên trị bệnh này, có thể tham khảo các loại thuốc: Chlorothalonil, Azoxystrobin, Anvil 5 SC nồng độ 0,05- 0,1%; Topsin nồng độ 0,05-0,1%; Maneb BTN nồng độ 0,1-0,3%.

## 3. Bệnh đốm vòng (hay đốm vàng):

Bệnh do nấm *Alternara sp.* gây nên, nấm bệnh phát sinh mạnh ở độ ẩm  $\geq 85\%$  và nhiệt độ thích hợp từ 20-28°C.

Biểu hiện bệnh: Vết bệnh thường xuất hiện từ mép lá, màu xám nâu hoặc xám đen hình tròn hoặc bất định, xung quanh vết bệnh có quầng vàng rộng, sau đó lan từ mép và chóp lá vào phiến lá, làm lá thối đen và rụng.

### Phòng trừ bệnh bằng cách:

- Tăng sức đề kháng cho cây: Luân canh cây trồng, dùng cây giống sạch bệnh, bón phân cân đối, đầy đủ. Làm vệ sinh ruộng sản xuất, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh. Vườn thông thoáng, tránh đọng nước lại trên lá (nên tưới nước vào buổi sáng).

- Dùng các loại thuốc: Topsin M70NP 0,05-0,1%, Aliette 80NP nồng độ 0,25%, Rovral.../.

## GUỒNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

### ĐA LỢI ÍCH TỪ NUÔI GIUN QUẾ



Mô hình nuôi giun quế của anh Phùng Văn Nam ở xã Minh Châu, huyện Ba Vì ngoài mang lại hiệu quả kinh tế cao còn góp phần bảo vệ môi trường.

Năm 2015, sau khi hoàn thành lính nghĩa vụ trong ngành công an, anh Phùng Văn Nam trở về quê hương phát triển kinh tế. Nhận thấy địa phương mình có nghề chăn nuôi bò rất phát triển, tổng đàn bò toàn xã lên tới trên 4.100 con, trong đó đàn bò sữa là hơn 1.000 con, tuy hiệu quả kinh tế mang lại cao nhưng lượng chất thải từ đàn bò thải ra là rất lớn, gây ô nhiễm môi trường. Anh Nam đã quyết định nuôi giun quế, vừa để phát triển kinh tế gia đình, vừa giải quyết được bài toán môi trường cho quê hương.

Để có kiến thức nuôi giun quế, anh đã dành gần một năm để đi học hỏi ở rất nhiều trại nuôi giun quế đã thành công trước đó và học hỏi trên sách báo. Đến nay, sau hơn

3 năm triển khai mô hình, trang trại giun quế của anh có diện tích hơn 900m<sup>2</sup>. Theo anh Nam, nuôi giun quế không khó, chuồng trại không cần phải kiên cố, cốt nhất là đảm bảo thoáng mát và độ ẩm. Để đạt được các tiêu chuẩn này, trên mái chuồng nuôi, anh Nam tận dụng trồng thêm các loại cây leo như gấc, mướp, bầu, thiên lý... Ngoài ra, anh còn lập website riêng về trại nuôi giun quế của mình để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Bên cạnh ý nghĩa bảo vệ môi trường, nuôi giun quế còn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình 1,5 tháng, trại giun quế của anh Nam lại xuất ra từ 20 - 30 tấn sinh khối để phục vụ việc bán giống cho các hộ nông dân trong và ngoài huyện với giá bán từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Ngoài việc bán sinh khối, khoảng 4 tháng, anh Nam lại thu hoạch phân do giun quế xử lý, mỗi lần thu từ 1 - 1,2 tạ, với giá bán 3.000 đồng/kg. "Nhờ nuôi giun quế mà mỗi năm gia đình tôi thu nhập trên 800 triệu đồng. Nếu phân giun quế được phơi khô, xử lý tốt, ép thành viên thì giá bán có thể cao hơn và hiệu quả kinh tế còn cao hơn nữa" - anh Nam cho biết.

Theo anh Nam, dư địa để phát triển mô hình này ở Minh Châu còn rất lớn. Ngoài nguyên liệu chăn nuôi dồi dào, hiện nay nhu cầu sử dụng phân giun quế trong canh tác nông nghiệp hữu cơ rất cao. Vì vậy thời gian tới, anh tiếp tục liên kết với một số hộ gia đình ở trong xã phát triển mô hình này../.

**Hồng Đạt (Trung tâm VH&TT huyện Ba Vì)**

**Đối với mặt hàng lương thực:** Hiện nay nhiều diện tích lúa mùa đã được thu hoạch, giá bán lẻ mặt hàng lúa giảm nhẹ khoảng 500đ/kg (tùy loại) so với tháng trước. Bên cạnh đó giá bán lẻ các mặt hàng gạo tại các chợ nhìn chung vẫn giữ ổn định. Gạo Xi dèo có giá từ 12.000 – 13.000 đ/kg, Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 14.000 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, bên cạnh đó gạo nếp cái hoa vàng có giá phổ biến từ 27.000 - 28.000 đ/kg. Đối với các mặt hàng đậu đỗ các loại giá bán cũng duy trì như sau: Đậu đen giá từ 50.000 – 55.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 44.000 - 46.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg.

**Đối với các mặt hàng thực phẩm:** Từ cuối tháng 9 và đặc biệt là trong 1 tuần trở lại đây, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước liên tục tăng mạnh, thương lái đua nhau đặt hàng, lùng mua lợn. Giá lợn hơi tại Hà Nội hiện đang ở mức cao từ 58.000 - 59.000 đ/kg, theo dự báo giá lợn hơi sẽ sớm cán mốc 60.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn vì hiện nay lợn trong dân không còn nhiều, một số nơi hết sạch lợn bán vì bị dịch tả lợn châu Phi càn quét. Mặt khác, hiện ở nhiều địa phương không phát sinh thêm ổ dịch tả mới, nhiều xã, huyện đã qua 30 ngày không tái phát ổ dịch nhưng bà con nông dân vẫn chưa dám tái đàn, hoặc chỉ nuôi dè dặt với số lượng ít.

Ghi nhận tại các chợ ở Hà Nội, những ngày này giá thịt lợn có xu hướng tăng mạnh. Nguyên nhân do nguồn cung thịt lợn ngày càng khan hiếm. Chưa kể, thời điểm này đang là mùa thu đông nên nhu cầu sử dụng thịt lợn tăng cao. Giá

các loại thịt mỡ, vai, ba chỉ, chân giò đều được điều chỉnh tăng lên mốc 95.000-100.000 đồng/kg, nạc thăn giá 110.000 đồng/kg, xương sườn lợn giá 115.000 đồng/kg,... Thịt bò giá duy trì ở mức từ 240.000 - 280.000 đ/kg; Đối với các mặt hàng gia cầm, thủy cầm giá bán giữ ổn định như sau: Gà ta hơi giá từ 100.000 – 120.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn giá từ 70.000 – 75.000 đ/kg; Các mặt hàng cá trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 – 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 150.000 – 180.000đ/kg,...

**Đối với các mặt hàng rau, củ, quả:** Tuần qua, nguồn cung các mặt hàng rau xanh đã tăng vì thế giá bán nhiều mặt hàng rau xanh tại các chợ đã giảm nhẹ so với tuần trước. Rau cải ngọt có giá từ 15.000 – 18.000 đ/kg, rau cải mướt, rau muống, rau mùng tơi giá từ 4.000- 5.000 đ/mớ, bí đao có giá từ 15.000 – 16.000 đ/kg, su hào đầu mùa có giá khá cao từ 6.000 – 8.000 đ/củ, cải bắp có giá từ 10.000 - 15.000 đ/kg, cà chua dao động ở mức từ 18.000 – 20.000 đ/kg. Đối với một số mặt hàng trái cây có giá như sau: Thanh long có giá từ 30.000 - 35.000 đ/kg, nho xanh giá bán từ 45.000 – 50.000đ/kg, cam sành giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg, dưa hấu giá từ 15.000 – 18.000đ/kg,...

**Về vật tư nông nghiệp:** Giá bán lẻ các mặt hàng vật tư nông nghiệp tại một số đại lý đang dao động như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

**TX (TH)**

## \* Thị trường thế giới

### **EU CÓ THỂ SẼ DỠ BỎ LỆNH CẤM NHẬP KHẨU THỦY SẢN TỪ NHẬT BẢN**

EU đang lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thủy - hải sản từ tỉnh Iwate và Miyagi, có thể vào cuối năm nay.

Theo hãng tin Kyodo, các quan chức Chính phủ Nhật Bản ngày 5/10 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ nới lỏng việc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng lương thực thực phẩm từ Nhật Bản, vốn áp đặt sau sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011.

Theo các quan chức này, EU đang lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thủy-hải sản từ tỉnh Iwate và Miyagi, có thể vào cuối năm nay.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã thông báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về kế hoạch này

trong cuộc hội đàm tại Brussels (Bỉ) ngày 27/9. Trước đó, EU đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạo sản xuất từ tỉnh Fukushima vào năm 2017.

Sau thảm họa động đất sóng thần tháng 3/2011 dẫn tới sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số một, 54 nước và vùng lãnh thổ đã áp đặt quy định hạn chế nhập khẩu các mặt hàng lương thực thực phẩm từ các tỉnh chịu ảnh hưởng của Nhật Bản. Hiện phần lớn các hạn chế này đã được dỡ bỏ.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết tính tới hết tháng 9 vừa qua, còn 29 nước và vùng lãnh thổ vẫn áp đặt một số hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản của Nhật Bản./.

**TX (Theo Báo NNVN)**

# GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	6.800	7.000	6.000	6.500		6.500	7.500	7.500	7.000	7.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	12.000	12.000	10.000	12.000	12.000	11.000	11.500	12.000	11.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000	14.000	16.000	15.500	15.000	15.000
4	Gạo Xi 23	loại 1	12.000	12.500	12.000	12.000	13.000	12.000	12.500	12.500	13.000	14.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.500	17.500	16.500	16.000		15.000	17.000	17.500	17.000	16.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000		16.000			15.000	17.000		18.000	15.000
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	19.000	18.000			18.000	18.000	18.000	20.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	25.000	26.000	26.000	25.000	25.000	23.000	30.000	27.000		24.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1	38.000		31.000	31.000		33.000	38.000	30.000	40.000	
10	Đậu tương	loại 1		25.000	22.000	22.000	20.000	20.000	25.000		22.000	20.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	42.000	45.000		45.000	38.000	40.000	45.000		45.000	40.000
12	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	50.000		45.000	45.000		50.000		50.000
13	Đậu đen	loại 1	55.000	50.000	48.000	50.000	50.000	42.000		50.000	48.000	45.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	loại 1	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000	87.000	90.000	85.000	85.000	85.000
2	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	95.000	100.000	95.000	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	270.000	270.000	250.000	250.000	250.000	240.000	260.000	260.000	250.000	250.000
5	Thịt bò mông	loại 1	250.000	240.000	240.000	240.000	250.000	225.000	250.000	250.000	230.000	230.000
6	Gà ta hơi	loại 1	105.000	110.000	95.000	100.000	105.000	100.000	120.000	110.000	110.000	110.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	130.000	130.000	115.000	125.000	140.000	140.000	170.000	140.000	130.000	140.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1	40.000			36.000	34.000		45.000			45.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	65.000	52.000	55.000	60.000	70.000	60.000	70.000	70.000	65.000
10	Vịt hơi	loại 1	48.000	52.000	47.000	46.000	52.000	43.000		50.000	50.000	50.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	70.000	75.000	65.000	65.000	75.000	65.000	80.000	70.000	60.000	70.000
12	Ngan hơi	loại 1		60.000	53.000	58.000	63.000	50.000		60.000	60.000	60.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1		80.000	75.000	75.000	85.000	75.000	90.000	80.000	75.000	85.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	60.000	60.000	65.000	55.000	60.000	58.000	70.000	60.000	65.000	60.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	65.000	60.000	60.000	70.000	60.000	75.000	75.000		75.000
16	Cá quả	loại 1	100.000	120.000		130.000	120.000	130.000	130.000	100.000	110.000	110.000
17	Ngao	loại 1	18.000	18.000	18.000	15.000	20.000	15.000	20.000	17.000	20.000	20.000
18	Tôm sú	loại 1		400.000	380.000	380.000		360.000	450.000	380.000	350.000	350.000
19	Cua đồng	loại 1	160.000	170.000	150.000	180.000	200.000	170.000	200.000	170.000	160.000	170.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đa Phương	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1	45.000	50.000	50.000	45.000	50.000		40.000	45.000		50.000
2	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	14.000	18.000	16.000	15.000	17.000	16.000	20.000	17.000	18.000	17.000
3	Thanh long	loại 1	30.000	35.000	35.000	30.000	35.000	30.000	30.000	35.000	25.000	30.000
4	Hồng ngâm	Loại 1	35.000	40.000	35.000	30.000	35.000	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5	Dứa (quả)	loại 1	8.000	10.000	8.000	8.000	10.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
6	Lựu	loại 1	25.000	30.000	28.000	25.000	30.000	25.000	35.000	30.000		35.000
7	Quýt Sài Gòn	loại 1	40.000	50.000	50.000	45.000		35.000	55.000	50.000	45.000	40.000
8	Dưa vàng	Loại 1	30.000	40.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	35.000		30.000
9	Đu đủ	loại 1	15.000	20.000	15.000		15.000		20.000	20.000	15.000	18.000
10	Nho xanh	Loại 1	60.000	75.000	65.000	60.000		65.000	70.000	65.000		70.000
11	Cà chua	loại 1	15.000	18.000	15.000	16.000	16.000	15.000	18.000	16.000	15.000	16.000
12	Bí đao	loại 1	14.000	15.000	12.000	14.000	15.000	10.000	12.000	15.000	15.000	13.000
13	Khoai tây	loại 1	13.000	15.000	13.000	13.000	14.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	15.000	18.000		15.000	18.000	12.000	18.000	18.000	15.000	16.000
15	Cải bắp	loại 1	12.000	15.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
16	Rau ngót	loại 1	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	4.000	6.000	6.000	5.000	5.000
17	Dưa chuột	loại 1	15.000	15.000	12.000	14.000	15.000	12.000	15.000	15.000	12.000	15.000
18	Rau cải mớ (mớ)	Loại 1		5.000	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000		5.000	5.000
19	Rau muống (mớ)	Loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000	5.000	4.000	3.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	3.000	4.000	3.000	5.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	27.000	30.000	25.000	27.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	4.000	5.000	3.000	4.000	5.000	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000



# GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Hòa Bình	Hải Dương	Thái Nguyên
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	6.800	6.500	7.000
2	Gạo Xi 23	loại 1	12.000	12.000	12.500
3	Đậu tương	loại 1	24.000	24.000	25.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	50.000	50.000	50.000
5	Lạc nhân	loại 1	48.000	48.000	50.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	55.000	56.000	56.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	95.000	90.000	90.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	65.000	67.000	65.000
10	Gà ta hơi	loại 1	110.000	100.000	100.000
11	Ngan hơi	loại 1	60.000	65.000	65.000
12	Vịt hơi	loại 1	50.000	48.000	48.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	250.000	240.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	3.500	3.500	4.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	6.500	6.000	6.500
16	Tôm sú	loại 1	380.000	420.000	400.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	100.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 8 tháng 10 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Hòa Bình	Hải Dương	Thái Nguyên
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	16.000	16.000	15.000
2	Nho xanh	loại 1	50.000	55.000	55.000
3	Cam Sành	loại 1	45.000	40.000	40.000
4	Ổi	loại 1	20.000	18.000	20.000
5	Quýt Sài Gòn	loại 1	40.000	45.000	45.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	15.000	15.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	15.000	14.000	15.000
9	Cà chua	loại 1	18.000	18.000	16.000
10	Rau mùng tơi (mớ)	loại 1	4.000	4.000	4.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	20.000	20.000	20.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	loại 1	16.000	17.000	15.000
14	Rau cải mớ (mớ)	loại 1	5.000	5.000	5.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	60.000	60.000	60.000
16	Cải bắp	loại 1	13.000	15.000	15.000

## **DỰ BÁO**

### **NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

<b>TT</b>	<b>Đơn vị, người đại diện</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Ngành nghề sản xuất, kinh doanh</b>
1	Chuối gà đồi Ba Vì Đại diện: Trần Đình Thành	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0964803781	Cung cấp sản phẩm gà đồi với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.
2	Hợp tác sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà Đại diện: Bùi Thị Thanh Hà	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT:0904.684.113	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).
3	Chuối thực phẩm sạch Organic Green Đại diện: Nguyễn Văn Trữ	Lô 1, Cụm Công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0918895986	Cung cấp thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.
4	HTX nông nghiệp Thanh Đa Đại diện: Hoàng Văn Tùng	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT:0976.970.770	HTX chuyên cung ứng rau an toàn với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	<p>Công ty cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm Đại diện: Đình Thị Hải Yến</p>	<p>29/358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 0911971976</p>	<p>Cung cấp các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.</p>
2	<p>Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại An Ninh Đại diện: Nguyễn Hồng Thái</p>	<p>Số 20, ngõ 145, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội ĐT: 024.3761.7462</p>	<p>Kinh doanh trái cây các loại đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.</p>
3	<p>Công ty cổ phần Phát triển sản phẩm Việt Đại diện: Nguyễn Văn Thành</p>	<p>Phòng 402, tòa nhà Thiên Bảo, số 49A Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: 024.3984.4292</p>	<p>Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại trái cây. Công ty đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh trái cây.</p>
4	<p>Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao Đại diện: Dương Thị Thu Huệ</p>	<p>Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0904.684113</p>	<p>Cung cấp các giống nấm mới áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam;</p>

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Khuất Thị Hạnh	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 02433.640.427	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh gạo Đại diện: Nguyễn Lương Sơn	Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ĐT: 02433.841.663	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh gạo Đại diện: Trịnh Thị Ngà	Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT: 0978.970.671	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Thị Loan	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0973.711.574	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Đạt	Xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0974.881.005	Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.
2	Hộ chăn nuôi vịt Đại diện: Nguyễn Thị Nhung	Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0985.537.697	Chuyên cung cấp trứng vịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.
3	Hộ chăn nuôi vịt Đại diện: Nguyễn Công Thức	Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT: 032.838.4680	Chuyên cung cấp vịt thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.
4	Hộ chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Quảng	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0975.303.109	Chuyên cung cấp trứng gà với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gỗ Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thành	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội ĐT: 0986.366825	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng
2	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gỗ Đại diện: Ông Nguyễn Hải Viện	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội ĐT: 0977.456048	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng
3	Cơ sở gốm sứ Bát Tràng Đại diện: Vũ Mạnh Cường	Kí ốt 11, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0976.545376	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm sứ Bát Tràng với số lượng lớn, đa dạng về mẫu mã, sản phẩm bền, đẹp
4	Cơ sở gốm sứ Bát Tràng Đại diện: Nguyễn Thị Hoa	Kí ốt 128, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0982.700525	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm sứ Bát Tràng với số lượng lớn, đa dạng về mẫu mã, sản phẩm bền, đẹp

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Yên Bái Đại diện: Hoàng Mạnh Toàn	Phường Hồng Hà Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ĐT: 0982834177	Chuyên cung cấp gạo các loại, tranh đá quý với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.
2	Trang trại Chuối VIBA Đại diện: Trần Trung Đức	Xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ĐT: 0989.615405	Trang trại trồng chuối tiêu hồng, chuối tây Thái Lan với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
3	Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Cảnh Hưng Đại diện: Nguyễn Duy Công	Thôn Rền, Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0988.177509	HTX trồng chuối tây, chuối tiêu hồng với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
4	Hợp tác xã chăn nuôi dê Ninh Bình Đại diện: Bùi Văn Thảo	Bãi Chử, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ĐT: 036.4040222	HTX với quy mô chăn nuôi khoảng gần 3.000 con dê, đã cung cấp ra thị trường nguồn thịt dê sạch đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.